

ยูพีเอสขยายบริการขนส่งทางรถไฟระหว่างจีน-ยุโรป พร้อมทางเลือกบริการแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบช่วยให้ธุรกิจ ขนส่งสินค้ารวดเร็วและประหยัดต้นทุนกว่า

ยูพีเอสประกาศเปิดตัวบริการขนส่งทางรถไฟแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างจีนและยุโรป เชื่อมโยงระหว่างเมือง
เจิ้งโจวและเมืองฮัมบูร์ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งบริการ UPS Preferred® บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หลังจากที่ได้
เปิดบริการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างจีนและยุโรปไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2557

บริการ UPS Preferred® ผสานรูปแบบการขนส่งทางอากาศ รถไฟ เรือ และเส้นทางบก เพื่อช่วยให้ธุรกิจบริหาร
ซัพพลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมประหยัดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จีนและสหภาพยุโรปนับเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการค้าเติบโต
ทางการค้ากว่า 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 และคาดว่าจะแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2563 การ
ขยายบริการขนส่งทางรถไฟของยูพีเอสในจีนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยูพีเอสในการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานซึ่งสอดคล้องกับแผน “เข็มขัดเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt)” นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนจากรูปแบบต้นทุนต่ำ ปริมาณสูง สู่รูปแบบที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม คุณภาพ และความต้องการของลูกค้า

เจฟ แมคคอร์สตัน ประธานกลุ่มธุรกิจเฟรท โฟร์เวดดิ้ง ยูพีเอส เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “การปฏิรูปภาคการผลิต
ของจีน ซึ่งยูพีเอสเรียกว่า Made in China 2.0 ส่งผลให้ลูกค้าของเรามีความต้องการบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป
แบบมากยิ่งขึ้น บริการขนส่งทางรถไฟแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราบริหารต้นทุนและ
ระยะเวลาในการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการขนส่งที่มี
ขนาดไม่ใหญ่มาก”

ลูกค้าที่เคยใช้บริการขนส่งทางรถไฟแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างจีนและยุโรปของยูพีเอสสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
จ่ายในการขนส่งได้ถึง 65% เมื่อเปรียบเทียบกับบริการขนส่งทางอากาศ และประหยัดเวลาได้เกือบ 40% เมื่อเปรียบ
เทียบกับการขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ในเส้นทางเดียวกัน นอกจากนี้ การขนส่งทางรถไฟยังเป็นทาง
เลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าการขนส่งทางอากาศและทางเรือ ใช้พลังงานน้อยกว่า และก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า

บริการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์เปิดให้บริการในเส้นทางจากเมืองเจิ้งตูสู่เมืองลอร์ดซ์ ในโปแลนด์ และจากเมือง

เจ็จโจวสู่เมืองฮัมบวร์ก ในเยอรมนี การผสมผสานการขนส่งทางรถไฟกับเครือข่ายรถบรรทุกที่ต้นทางและปลายทาง ทำให้ยูพีเอสสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทั้งประเทศจีนและทวีปยุโรป

ยูพีเอสยังสามารถให้บริการขนส่งถึงหน้าประตูบ้านซึ่งมีตารางการขนส่งทุกสัปดาห์ได้ด้วยเทคโนโลยีการติดตาม ตรวจสอบสถานะการขนส่งซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ UPS.com และการใช้เทคโนโลยีจีพีเอส นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกบริการพิเศษอย่างการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอุณหภูมิ สำหรับสินค้าที่ขนส่งได้ด้วย

เกี่ยวกับยูพีเอส

ยูพีเอส เป็นผู้นำโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชันต่างๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และเฟรท บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 20 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ UPS.com หรือบล็อก longitudes.ups.com หรือติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับยูพีเอสได้ที่ pressroom.ups.com /RSS

เกี่ยวกับ Made in China (MiC) 2.0

Made in China (MiC) 2.0 คือแนวคิดของยูพีเอสในการนำเอาองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจีน (เอ็มเอ็มอี) ลูกค้าขององค์กรเหล่านี้ และสาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมกันวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสที่กำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่ภาคการผลิตเพื่อส่งออกกำลังพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า หัวใจของแนวคิดดังกล่าวคือรายงานการวิจัยเชิงลึกซึ่งจะช่วยให้เอ็มเอ็มอีจากภาคการผลิตต่าง ๆ ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/MiC2_0WP

* ช่วงเวลาและค่าขนส่งแตกต่างกันไปตามต้นทาง ปลายทาง และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในแต่ละพื้นที่ และไม่สามารถรับประกันได้